
Góðan daginn

Fyrir hönd sveitarstjórnar Grýtubakkahrepps er hér með send inn eftirfarandi umsögn um 
ofangreinda þingsályktunartillögu;

„Gott og öruggt aðgengi að höfuðborginni og þeirri þjónustu sem þar er, skiptir alla 
landsmenn máli. Því er eðlilegt að landsmenn fái allir að hafa skoðun á framtíð 
Reykjavíkurflugvallar."

Með bestu kveðjum,

Þröstur Friðfinnsson
sveitarstjóri Grýtubakkahrepps


